

HẠNH PHÚC là được cống hiến, sẻ chia

Nhân chuyện công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tôi được biết đến anh thông qua một người đồng nghiệp của anh. Anh là người vốn không thích kể về bản thân, bởi cái anh luôn hướng tới là được phục vụ nhiều hơn cho cộng đồng và mang đến cho người bệnh chất lượng sống tốt hơn. Anh là PGS.TS Nguyễn Đức Chính, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn; Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.



PGS.TS Nguyễn Đức Chính trao đổi, phân tích phim chụp cùng đồng nghiệp

Năm 1997, do các bệnh lây lao tăng nhiều, cùng với sự xuất hiện bệnh nhân HIV cấp cứu trong ngoại khoa, số giường điều trị tăng lên nhiều để đáp ứng nhu cầu điều trị. Năm 1998 cho đến nay, PGS.TS. BS Nguyễn Đức Chính là người phụ trách và là Trưởng khoa. Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn đã khám chữa rất nhiều những trường hợp hiểm nghèo, nhiễm trùng nặng có biến chứng như áp xe trung thất, rò tiêu hoá, mất da rộng tầng sinh môn do chấn thương, uốn ván và gấn đây nhiều trường hợp bệnh nhân lao tiêu hoá, bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đã được điều trị phẫu thuật khỏi và ra viện.

Tải qua nhiều năm đến với nghề y, với nhiều cung bậc cảm xúc đã giúp anh cảm thấy yêu nghề hơn. Quả thật, điều mà anh tâm sự về chuyện đời chuyện nghề đã khiến tôi rất nể phục tài năng và bản lĩnh ở anh, một bác sĩ nhiệt tâm luôn hết mình với người bệnh.

Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn (tiền thân là khoa Cách ly) đã được thành lập rất sớm từ năm 1954 để tập hợp và điều trị các bệnh nhân nhiễm trùng nặng hay

mắc các bệnh lây nhiễm. Khoa khởi đầu do BS Lưu Văn Thông, sau đó đến BS Phạm Phú Quý và BS Nguyễn Hữu Giới được chỉ định phụ trách. Trong những năm đất nước xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, thời kỳ bom Mỹ đánh phá miền Bắc, Khoa Cách ly luôn là một đơn vị đóng góp tích cực việc cứu chữa bệnh nhân bị thương hay bệnh lý có biến chứng nhiễm trùng, hoặc mắc các bệnh lây lao cần can thiệp phẫu thuật. Từ năm 1974, do các bệnh nhiễm trùng trong ngoại khoa tăng nhiều và ngày càng phức tạp cần phải có điều trị đặc biệt, Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn chính thức được thành lập với tổng cộng là 13 giường do Bác sĩ Phạm Lộng Chương phụ trách.

Hồi tưởng lại chặng đường dài đã qua, PGS.TS. BS Nguyễn Đức Chính, tâm sự: *"Nghề y là một nghề vất vả nhưng đổi lại nó cho mình nhiều cung bậc cảm xúc khó diễn tả, chỉ có thể tâm huyết, sống hết mình với nghề thì mới cảm nhận hết được niềm vui, niềm hạnh phúc mà nghề mang lại. Vì niềm vui, niềm hạnh phúc của người bệnh mà mỗi người bác sĩ phải luôn nỗ lực phấn đấu để có thể mang lại kết quả tốt nhất cho người bệnh, đó cũng chính là động lực giúp mình cố gắng nhiều hơn nữa"*.

Với vai trò là Trưởng khoa, anh luôn mong muốn được truyền ngọn lửa đam mê và lòng yêu nghề cho thế hệ trẻ. Và hơn ai hết, anh hiểu rằng nghề y một khi đã gắn



PGS.TS Nguyễn Đức Chính chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp đến từ nước ngoài

bó thì điều quan trọng nhất là phải luôn biết tự thân tra cứu, học tập, nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới. Bên cạnh kiến thức cần có thì người bác sĩ cũng luôn phải nêu cao ý đức lẫn y thuật trong nghề. Khi được hỏi về những kỷ niệm nào làm anh nhớ nhất, anh kể rằng: Kỷ niệm thì nhiều lắm, không nhớ hết nhưng có một trường hợp làm anh nhớ mãi ấy chính là vào năm 2015, anh và các bác sĩ, nhân viên y tế Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn, Bệnh viện Việt Đức đã đứng ra bảo lãnh cho gia đình ký nợ với bệnh viện và cùng đóng góp để bệnh nhân Phùng Văn Xuân được mổ và được điều trị hồi sức tích cực. Bởi khi ấy, nếu được tiếp tục điều trị, bệnh nhân hoàn toàn có khả năng hồi phục nhưng gia đình đã đến mức khánh kiệt, không biết trông vào đâu nên chúng tôi rất mong có thể kêu gọi mọi người giúp đỡ. Quả thực, khi nghe câu chuyện anh kể, tôi hết sức xúc động và cảm phục những tấm lòng ý đức nơi anh và cộng sự.

Một chút thành công trong nghề được xem là “nghề cao quý” này, đòi hỏi cần phải có niềm đam mê, tình thương yêu người bệnh và đặc biệt là không ngừng phấn đấu để học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Bao nhiêu khó

khăn, thử thách cũng không làm suy giảm được lòng yêu nghề của những người thầy thuốc như anh. Sự chân thành, thẳng thắn và sẵn lòng giúp đỡ mọi người trong những hoàn cảnh khó khăn, đó cũng chính là tính cách con người PGS.TS. BS Nguyễn Đức Chính. Anh không chỉ là bác sĩ giỏi chuyên môn mà hơn hết ở anh luôn có sự đam mê nghiên cứu khoa học. Cho đến hiện nay anh đã có trên 100 các bài báo đăng trên các tạp chí uy tín của trong nước và quốc tế như tạp chí Ngoại khoa Pháp (Annal de Chirurgie), Bách khoa thư bệnh học (EMC Encyclopedie Medico Chirurgicale); The Thai Journal of Surgery - Hiệp hội Ngoại khoa hoàng gia Thái Lan; Asia Ostomy; Research of Medicine Journal, UK; BMJ Global Health...

Trong đó phải kể đến những đề tài tiêu biểu như: Một số nhận xét về viêm phúc mạc sau mổ trong một năm tại Bệnh viện Việt Đức (1995); Tình hình lao phúc mạc đường tiêu hóa tại Bệnh viện Việt Đức trong 5 năm (1996); Kinh nghiệm xử trí áp xe trung thất qua 56 trường hợp được điều trị tại bệnh viện Việt Đức trong 10 năm (2001); Médiastinites postchirurgicales: diagnostic et traitement (2005); Nghiên cứu tình hình tử vong

liên quan đến tai nạn thương tích tại Bệnh viện Việt Đức trong thời gian 2 năm 2002 - 2003; Hospital Surveillance for Child Injury in Ha Noi, Viet Nam -2008; Nghiên cứu tình hình tai nạn lao động được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và viện Bông quốc gia năm 2006 - 2010; Risk Factors for Surgical Site Infections at Viet Duc Hospital During a 4-Month Period (2013); Some remarks on Nursing Ostomy Care at the Department of Septic Surgery, Viet Duc Hospital (2014); Vai trò thông khí trong điều trị áp xe trung thất do viêm tấy sàn miệng lan tỏa tại bệnh viện Việt Đức - 2016; Improving hospital death certification in VietNam: Results of a pilot study implementing adapted WHO death report form in two national hospital - 2017, Usefulness of Fournier Gangrene Severity Index in managing the Patients at Viet Duc Hospital - 2018....

Bên cạnh đó anh còn là giảng viên thỉnh giảng của một số các trường Đại học Y Dược tại Hà Nội và đã hướng dẫn thành công nhiều các luận văn Cao học, Tiến sĩ ... được các học trò nhiều thế hệ yêu quý. Anh cũng là trưởng nhóm y tế (Team Leader) tham gia Dự án cấp cứu Thảm họa cùng với các nước trong khối Asean từ năm 2016 cùng các đồng nghiệp bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Viện Bông Quốc gia và đội Y tế Việt Nam luôn được đánh giá cao.

Một vài trang viết không thể nói hết những đã đóng góp của anh cho sự phát triển của chuyên ngành cột sống cũng như sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sự nhiệt huyết và tình yêu nghề cháy bỏng nơi anh rồi đây sẽ còn tỏa lan để mang đến nhiều hơn niềm vui cho người bệnh, những gì anh đã và đang làm rất đáng được trân trọng, ghi nhận và xứng đáng là tấm gương để lớp trẻ học tập và noi theo.

NGỌC GIÁP